

# Michigan Aplikasyon ng Botante nang Balota na Absentee: Nobyembre 3, 2020 Halalan



Pangalan	Gitnang Pangalan	Apelyido	County
			<input type="checkbox"/> City <input type="checkbox"/> Township
Street Address (Address ng kalye)			Jurisdiction
<b>MI</b>			
City	Zip	YeTaon ng Kapanganakan	

Ipasok ang iyong impormasyon tulad ng paglitaw nito sa iyong pagrehistro ng botante. Ang iyong email address at numero ng telepono ay makakatulong sa iyong klerk na makipag-ugnay sa iyo kung mayroong isang problema sa iyong aplikasyon o balota. Ginagamit lamang ang mga ito para sa mga layunin sa halalan at ang pagbibigay sa kanila ay opsyonal.



**Future Elections: Complete to join permanent list**

Nais kong bumoto ng absentee sa lahat ng halalan sa hinaharap. Awtomatikong padalhan ako ng isang aplikasyon para sa bawat halalan.

Pinatunayan ko na ako ay isang mamamayan ng Estados Unidos at isang kwalipikado at nakarehistrong halalan ng lungsod o bayan ng Michigan na nakalista sa itaas, at nag-aplay ako para sa isang opisyal na balota, na iboto ko sa (mga) halalan na naka-marka sa itaas, at ang mga pahayag sa ang aplikasyon na ito ay totoo.



X \_\_\_\_\_ / /

**Lagda ng Botante** (Dapat pumirma ang botante - hindi katanggap-tanggap ang kapangyarihan ng abugado) \_\_\_\_\_ Petsa

**BABALA:** Dapat kang maging **Mamamayan ng Estados Unidos** upang bumoto. Kung hindi ka mamamayan ng Estados Unidos, hindi ka bibigyan ng isang absent na balota sa botante. Ang isang tao na gumagawa ng maling pahayag sa absent na botanteng aplikasyon na ito ay nagkasala ng isang misdemeanor. Ito ay isang paglabag sa batas sa halalan sa Michigan para sa isang tao maliban sa mga nakalista sa mga tagubilin na bumalik, mag-alok na bumalik, sumang-ayon na bumalik, o humiling na ibalik ang iyong wala na aplikasyon ng mga balota sa botante sa klerk. Ang isang katulong na pinahintulutan ng klerk na tumatanggap ng mga absent na mga aplikasyon ng balota sa botante sa isang lokasyon na iba sa tanggapan ng klerk ay dapat na may mga kredensyal na nilagdaan ng klerk. Hilinging makita ang kanyang mga kredensyal bago ipagkatiwala ang iyong aplikasyon sa isang taong nagsasabing mayroong pahintulot ng klerk na ibalik ang iyong aplikasyon.



**Nais mo bang ma-mail ang inyong balota sa iba't ibang address kaysa sa isinulat mo sa itaas? Hindi ito ipapasa ng USPS}**

Petsa ng pagalis para sa address na ito:			
Address ng kalye			
Petsa ng pagbabalik	City	State	Zip



Ibalik ito sa iyong siyudad/bayan klerk. Hanapin ang kanilang impormasyon sa pakikipag-ugnay sa [Michigan.gov/Vote](https://Michigan.gov/Vote).



**Sertipiko ng Awtorisadong Rehistradong Elector na Tumutulong sa Pagbabalik ng Aplikasyon:**

Pinatunayan ko na ang aking pangalan ay \_\_\_\_\_, ang petsa ng kapanganakan ay \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ at ang address ay \_\_\_\_\_; na ako ay naghahatid ng aplikasyon ng absentee na botante ng \_\_\_\_\_ ng sa kanyang kahilingan; Hindi ako humingi o humiling na ibalik ang application o gumawa ng anumang mga marka o baguhin ito; Hindi ko naiimpluwensyahan ang aplikante; Nauunawaan ko na ang isang maling pahayag sa sertipiko na ito ay isang paglabag sa batas sa halalan sa Michigan.

X \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Lagda ng taong tumutulong sa botante Petsa

Clerk's Use Only	Primary		General	
Wd/Pct	Mailed / /	Returned / /	Mailed / /	Returned / /
Filed/ /	Ballot No:	Clerk	Ballot No:	Clerk

TINGNAN ANG IBANG PANIG PARA SA HIGIT PANG MGA TAGUBILIN

## Mga Tagubilin para sa Mga Aplikadong Botante ng Botante

**Hakbang 1:** Punan ang aplikasyon nang buo. **Dapat mong pirmahan ang porma upang makakuha ng isang balota.** **Hakbang 2:** Ihatid ang aplikasyon sa anuman sa mga paraang ito:

1. **Ipadala ito.** Siguraduhin na ang sobre ay may wastong selyo at nakadirekta sa iyong lokal na klerk.
2. **I-email ito.** Kumuha ng larawan ng porma (o i-scan ito) at i-email ito sa iyong klerk. Tiyaking nakikita ang iyong lagda.
3. **Ihatid ito nang personal** sa klerk, tanggapan ng klerk, o awtorisadong katulong ng klerk.

Ang isang tao sa iyong malapit na pamilya o naninirahan sa iyong sambahayan ay maaaring makatulong sa iyong maihatid ang aplikasyon na ito. Kung hindi posible iyon, maaari mong hilingin sa anumang rehistradong botante ng Michigan na ihatid ito para sa iyo. Ang taong tumutulong sa iyo ay dapat pirmahan ang “Sertipiko ng Awtorisadong Rehistradong Elector Tumutulong sa Pagbabalik ng Aplikasyon”.

### Makipag-ugnay sa iyong lokal na klerk

Mahamanap mo ang address ng iyong lokal na klerk, e-mail address, at numero ng telepono sa pamamagitan ng pagpunta sa [Michigan.gov/Vote](https://Michigan.gov/Vote).